
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  วันที ่ ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖    
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรชัย  พุทธรรม  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายปัญญา  โมราราช  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางศรีสวาท  หินอ่อน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายประยุทธ  สาลีศรี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสำเริง  สัตถาผล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายประสพ  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.  นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางถาวร  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายดำเนิน  สอนไชยา ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสันติ  สุริยะโรจน์  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิชัย  ศรีโคตร  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายเวศยัน  ไชยนนท ์ ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายมนตรี  ขันละ  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘. นายปรีดา  เจริญชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. นางสาวเปรมฤดี  ศิรขัินธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๐.  นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑.  นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๒.  นายมงคล  สาขามุละ ตำแหน่ง  หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 
๑๓.  นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
๑๔.  นางลาวัลย์  โหมดแก้ว ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๑๕.  นางสาวธัญพร  เหลือหลาย ตำแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 



๒ 

 

๑๖.  นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสะอาด  ภู่นารถ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ 
เลขานุการสภาเทศบาล         รัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   

สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

นายสุรชัย  พุทธรรม ในวันนี้  ท่านถาวร  อินทรพานิชย์  รองประธานสภาฯ  ขออนุญาตลากิจ 
ประธานสภาเทศบาล        เนื่องจากต้องดูแลสามีทีเ่ข้ารักษาตัวทีโ่รงพยาบาล    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ 
       สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมือ่วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ใช้เวลา ๑๐ นาท ี

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรอืไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรบัรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมือ่วันที ่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมือ่วันที ่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๑  เสียง 
รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เม่ือวันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
๔.๑  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย (๑๗) โครงการ
เสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านพังฮอ 
หมู่ที่ ๑ - บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๔๙๙,๑๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ไดช้ี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  ท่านคณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๔ เป็นเรื่องทีเ่สนอเพ่ือ

พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สืบเนื่องจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สภาฯ ได้ให้ความ
เหน็ชอบแล้วนั้น  ในรายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  งบลงทุน   
(๑๗)  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน  
สายบ้านพังฮอ  หมูท่ี ่๑ - บ้านปลาโหล  หมูท่ี ่๔  ตำบลปลาโหล 
จำนวน  ๔๙๙,๑๐๐  บาท  
(๑๘)  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน  
สายบ้านนาบ่อ  หมูท่ี ่๖ - บ้านปลาโหล  หมูท่ี ่๔  ตำบลปลาโหล 
จำนวน  ๔๙๙,๑๐๐  บาท   และ 
(๑๙) โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน  
สายบ้านโคกศาลา  หมูท่ี ่๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมูท่ี ่๑๑   
ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๑๙๙,๖๐๐  บาท    
โดยทัง้ ๓ โครงการ ได้ระบุว่า “ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(ท ๑-๐๑) ปรบัปรงุและแก้ไขบางรายการ” ซ่ึงเป็นแบบในการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ไม่ใช่แบบในการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติก จึงขอเปลี่ยน
แบบโครงการเป็น “ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  (ระบุสายที่จะดำเนินการ)  ” จึง
นำเสนอที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซ่ึง
เป็นสาระสำคัญทีท่ำใหแ้บบเปลี่ยนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด 
๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนทีท่ำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิน่"  จึงขอนำเรียนทีป่ระชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
แบบโครงการ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครบั  ทั้ง ๓ โครงการที่ 
ประธานสภาเทศบาล        เสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปลี่ยนจากแบบมาตรฐานถนน 



๔ 

 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑)  เป็นแบบของเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการ
เสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รายละเอียดโครงการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
(๑๗)  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  
สายบ้านพังฮอ  หมู่ที ่๑ - บ้านปลาโหล  หมู่ที ่๔  ตำบลปลาโหล  
จำนวน  ๔๙๙,๑๐๐  บาท 
ข้อความเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที ่๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  

 ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๑๙.๗๗ บาท 
คิดเพียง ๔๙๙,๑๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๑  
ลำดับที่ ๑๗๖ 
ข้อความใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี  
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านพังฮอ หมูท่ี ่ ๑ – บ้านปลาโหล หมูท่ี ่ ๔ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๑๑๙.๗๗  บาท 
คิดเพียง  ๔๙๙,๑๐๐  บาท   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๑  
ลำดับที่ ๑๗๖ 
สำหรับโครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน  
สายบ้านพังฮอ  หมูท่ี ่๑ - บ้านปลาโหล  หมูท่ี ่๔  ตำบลปลาโหล  
จำนวน  ๔๙๙,๑๐๐  บาท  มีสมาชิกท่านใดสงสัยครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย             
   ไม่อนุมัติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๑  เสียง 
 



๕ 

 

อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  (๑๗) โครงการเสริม 
ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านพังฮอ  
หมู่ที่ ๑ - บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล  จำนวน ๔๙๙,๑๐๐ บาท 
ข้อความเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  

 ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๑๙.๗๗ บาท 
คิดเพียง ๔๙๙,๑๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๑  
ลำดับที่ ๑๗๖ 
ข้อความใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี  
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านพังฮอ หมูท่ี ่ ๑ – บ้านปลาโหล หมูท่ี ่ ๔ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  ๔๙๙,๑๑๙.๗๗  บาท 
คิดเพียง  ๔๙๙,๑๐๐  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๑  
ลำดับที ่๑๗๖ 

๔.๒  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  (๑๘) โครงการ
เสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  
หมู่ที่ ๖ - บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๔๙๙,๑๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามทีท่่านเลขาฯ ได้นำเรยีนชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาเทศบาล        คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้ว โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันกับโครงการแรกคือ

ขอเปลี่ยนแบบ  รายละเอียดดังนี้ 
(๑๘)  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  
สายบ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖ - บ้านปลาโหล  หมู่ที ่๔  ตำบลปลาโหล  
จำนวน  ๔๙๙,๑๐๐  บาท 
ข้อความเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  

 ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๑๙.๗๗ บาท 
คิดเพียง ๔๙๙,๑๐๐ บาท 



๖ 

 

 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙  
ลำดับที่ ๑๖๙  
ข้อความใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี  
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านนาบ่อ หมูท่ี ่ ๖ – บ้านปลาโหล หมูท่ี ่ ๔ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๑๑๙.๗๗  บาท 
คิดเพียง  ๔๙๙,๑๐๐  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙  
ลำดับที ่๑๖๙  
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  หมู่ที ่ ๖ - บ้านปลาโหล หมูท่ี ่ ๔  
ตำบลปลาโหล  จำนวน ๔๙๙,๑๐๐ บาท  มีสมาชิกท่านใดสงสัยครับ ถ้าไม่มี 
ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย             
   ไม่อนุมัติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๑  เสียง 
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  (๑๘) โครงการเสริม 
ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  
หมู่ที่ ๖ - บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล  จำนวน ๔๙๙,๑๐๐ บาท 
ข้อความเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  

 ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๑๙.๗๗ บาท 
คิดเพียง ๔๙๙,๑๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙  
ลำดับที่ ๑๖๙  



๗ 

 

ข้อความใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบล
ปลาโหล  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี  
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านนาบ่อ หมูท่ี ่ ๖ – บ้านปลาโหล หมูท่ี ่ ๔ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๑๑๙.๗๗  บาท 
คิดเพียง  ๔๙๙,๑๐๐  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙  
ลำดับที่ ๑๖๙  

๔.๓  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  (๑๙) โครงการ
เสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโคกศาลา  
หมู่ที่ ๘ - แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล   
จำนวน ๑๙๙,๖๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล        (๑๙)  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  

สายบ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘  -  แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล   จำนวน ๑๙๙,๖๐๐ บาท 
ข้อความเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๐๔ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร  

 ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๑๙๙,๖๖๖.๐๙ บาท 
คิดเพียง ๑๙๙,๖๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๒  
ลำดับที่ ๑๑๗   
ข้อความใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา  หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๐๔ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครอื 
ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๙๙,๖๖๖.๐๙ บาท   คิดเพียง ๑๙๙,๖๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๒  
ลำดับที่ ๑๑๗ 
 



๘ 

 

สำหรับโครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน  
สายบ้านโคกศาลา หมู่ที ่๘  -  แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมูท่ี ่๑๑ ตำบล
ปลาโหล   จำนวน ๑๙๙,๖๐๐ บาท  มีสมาชิกท่านใดสงสัยครับ ถ้าไม่ม ี 
ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย             
   ไม่อนุมัติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๑  เสียง 
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  (๑๙) โครงการเสริม 
ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีเชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา   
หมู่ที่ ๘  -  แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์  หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล   
จำนวน  ๑๙๙,๖๐๐  บาท 
ข้อความเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๐๔ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร  

 ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๖๖๖.๐๙ บาท 
คิดเพียง ๑๙๙,๖๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๒  
ลำดับที่ ๑๑๗   
ข้อความใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา  หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๐๔ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลปลาโหล  โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครอื 
ดงคำโพธิ์  หมูท่ี่ ๑๑  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๙๙,๖๖๖.๐๙ บาท   คิดเพียง ๑๙๙,๖๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๒  
ลำดับที่ ๑๑๗ 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ   
๕.๑  การรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรยีนต่อทีป่ระชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมที่ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เคารพทุกท่านครบั ในกรณีการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจดัการมูลฝอย (Clusters)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดสกลนคร ซ่ึงเทศบาลตำบลปลาโหล
เคยอยู่ในกลุ่มอำเภอพังโคน แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าแร ่ และองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดสกลนคร ขอเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการจดัการ
ขยะมูลฝอย ดังนี้  
กลุ่มที ่๑  ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
สกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอ
เต่างอย อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก และอำเภอพรรณานิคม (เทศบาลตำบล
บัวสว่าง)  โดยมีเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นเจ้าภาพ  
กลุ่มท่ี ๒  ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสว่าง   
แดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอส่องดาว อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า 
และอำเภอวาริชภูมิ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ  
กลุ่มท่ี ๓  ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอำเภอพังโคน 
อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอ
พรรณานิคม (ยกเว้นเทศบาลตำบลบัวสว่าง) โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร เป็นเจ้าภาพ 
และเพ่ือให้การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ดำเนินการ ดังนี้ 
๑) จัดทำข้อตกลงการรวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระหว่างเจ้าภาพกลุ่ม Clusters กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ข้าร่วมกลุ่ม Clusters  ซ่ึงเทศบาลตำบลปลาโหลได้
ทำ MOU กับองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนครแล้วในเรื่องของโรงงาน
ไฟฟ้าขยะในอนาคต ซ่ึงในหลักเกณฑ์มี ๒ ข้อ คือ การรวมกลุ่ม Clusters ใน
การทิง้ขยะ และการรวมกลุ่มในการจดัทำโรงไฟฟ้าขยะตามทีเ่คยนำเข้าที่
ประชุมสภาฯ ครั้งทีผ่่านมาแล้ว 
๒) นำบันทึกข้อตกลงเสนอสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๓) จดัส่งบันทึกข้อตกลงและสำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิน่ส่งอำเภอ
เพ่ือรวบรวมส่งจงัหวัดต่อไป 
ในกรณีทีเ่ทศบาลได้ดำเนินการแล้ว และภายหลังได้มีหนังสือเพ่ือปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้ง Clusters ใหม่นั้น เป็นการนำเรยีนเพ่ือทราบเท่านั้น  ส่วนการทำ 



๑๐ 

 

MOU และรายงานการประชุม ได้ดำเนินการจดัส่ง อบจ. เรยีบรอ้ยแล้ว  นำ
เรยีนทีป่ระชุมได้รบัทราบ  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ. ครบั  ทุกท่านคงเข้าใจแล้ว  เชิญท่านนายกฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตร ี ในส่วนของการจัดกลุ่ม Clusters ผมได้สอบถามพูดคุยกับท่านนายก อบจ. 

ไปแล้วว่าในส่วนของอำเภอวารชิภูมิระยะทางห่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ
สว่างแดนดิน เจรญิศิลป์ ส่องดาว บ้านม่วง คำตากล้า และทีไ่กลสุด วาริชภมิู 
ผมจงึคุยกับ อบจ. ว่าอยากรวมกลุ่มกับอำเภอพังโคน ซ่ึงผมได้ท้วงติในที่
ประชุมจังหวัดแล้ว คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรวมกลุ่มในส่วน
ของอำเภอวารชิภูมิ  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ในเรื่องการรวมกลุ่มไม่ทราบว่าแก้ไขได้หรือไม่ครบัท่าน ผอ. เพราะถ้าระยะ 
ประธานสภาเทศบาล ทางไกลก็จะใช้งบประมาณเยอะ ถ้ารวมกลุ่มกับอำเภอพังโคนก็จะดีครบั เชิญ

ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมที่ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เคารพทุกท่านครบั ตามแนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย 

(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหลักเกณฑ์ที่เกีย่วกับระยะทาง
ไว้ว่า “ระยะทางในการขนถ่ายขยะมูลฝอยโดยใช้รถยนต์ขนขยะจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไปยังสถานทีก่ำจัดขยะมูลฝอยควรมีระยะทางประมาณ 
๓๐-๔๐ ก.ม.  ทัง้นี้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าระยะทางดังกล่าวมีความ
คุม้ค่าในการดำเนินการ” ซ่ึงจะนำหลักเกณฑ์นี้ไปพูดคุยกับ อบจ. ก่อน จาก
กลุ่ม Clusters ที ่อบจ. เสนอมานั้น ระยะทางจะไกลมาก ไป-กลับเกือบหนึ่ง
รอ้ยกิโลเมตร ก่อนหน้านี้ อบจ. ขอทำ MOU โรงงานไฟฟ้าขยะที่เทศบาลได้
ตอบรบัไปแล้ว อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ ส่วนเรื่องสถานที่ฝังกลบคงจะทิง้ที่
บ่อพังโคนเหมือนเดิม นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือรับทราบ  ขอบคุณครบั   

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ. ครบั อาจจะต้องดำเนินการขออยู่ในกลุ่มของอำเภอพังโคน 
ประธานสภาเทศบาล จะใกล้กว่าและประหยัดงบประมาณ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกีย่วกับการ

รวมกลุ่มพ้ืนทีจ่ัดการมูลฝอยครบั  ถ้าไม่มีเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

ระเบยีบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
๖.๑  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง 
       ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เขา้ร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  ในระเบยีบวาระที่ ๖.๑  ประชาสัมพันธ์ 



๑๑ 

 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ ๑๔๐  
ตอนที่ ๒๒ ก  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  และคณะคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ในการเลือกต้ังครั้งนี้มีบัตร
เลือกต้ัง ๒ ใบ บัตรสีม่วงสำหรบัเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 
และบัตรสีเขียวสำหรบัเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หากผู้
มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไปใช้สิทธิได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
ได้ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกต้ัง คือระหว่างวันที ่๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
และภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกต้ัง คือระหว่างวันที ่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ โดยยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ทีต่นมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ยื่นด้วยตนเองหรอืมอบหมายผู้อ่ืน หรอืทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรอืแจง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ทีผ่่านมามีการลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้าเรยีบรอ้ยแล้ว  และในวันอาทิตย์ที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรอ้มกันทุก
พ้ืนที ่ นำเรยีนประชาสัมพันธ์ใหท่้านสมาชิกและผู้เข้ารว่มประชุมได้รบัทราบ 
ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  การใช้สิทธิใช้เสียงเป็นสิทธิของทุกคน ฝากทุกคน 
ประธานสภาเทศบาล แจง้ประชาสัมพันธ์ ชักชวนคนในครองครวั คนที่เรารู้จกั ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

ใหม้ากทีสุ่ด มีสมาชิกท่านใดสงสัยเรื่องการใช้สิทธิเลือกต้ังครบั ถ้าไม่มี เข้าสู่
ระเบียบวาระต่อไป 
๖.๒  การจัดกิจกรรมโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญรกัษาการ ผอ.กองการศึกษา ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่ม 
รองปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน สำหรบัวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ซ่ึง

ตรงกับวันขึน้สิบหา้ค่ำเดือนหกเป็นวันทีพ่ระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรสัรู้ และ
ปรนิิพพาน ในปีนี้ตรงกับวันเสารท์ี ่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ อำเภอวารชิภูมิ ได้
จดัทำประกาศมอบหมายภารกิจการรว่มกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา 
จงัหวัดสกลนคร เมือ่วันที ่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ได้มอบหมายภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมการประกวดทุงโบราณ และกิจกรรมประกวดโคมบูชาประเภท
แขวน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกแห่งสมัครเข้าประกวด 
๒. กิจกรรมการปะกวดโคมบูชาประเภทตกแต่งรถขบวนแห่ มอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รับผิดชอบสมัครเข้าประกวด ดังนี้  



๑๒ 

 

    ๑) การประกวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลคำบ่อ  
    ๒) การประกวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  องค์การบรหิารส่วนตำบลค้อเขียว 
    ๓) การประกวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  เทศบาลตำบลปลาโหล 
๓. กิจกรรมการประกวดโต๊ะหมูบู่ชา (หมู ่ ๙) มอบหมายใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่รบัผิดชอบสมัครเข้าประกวด ดังนี้ 
    ๑) การประกวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลปลาโหล  
    ๒) การประกวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เทศบาลตำบลวารชิภูมิ 
    ๓) การประกวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  เทศบาลตำบลหนองลาด 
ในปีทีผ่่านมาอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้จัดกิจกรรม ส่วนในปีนี้ต้องรอ
หนังสือสั่งการจากจงัหวัดว่าจะมีนโยบายในการจดักิจกรรมอย่างไร ถ้ามีการ
จดักิจกรรมคงจะได้ส่งเข้าประกวดตามที่ได้นำเรยีนแล้ว และจะได้เรยีนเชิญ
ท่านคณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิก เข้ารว่มกิจกรรมในวันที ่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ถ้ามีการจดักิจกรรมเชิญชวนทุกท่านรว่มกิจกรรม  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๗ กระทูถ้าม  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านคำพันธ์  แก้วคำแสน  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

๗.๑  การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้ารว่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทา่นครับ เรื่องการซ่อมไฟฟ้าได้ส่งเรื่องแล้วแต่ยังไม่เข้าดำเนินการ 

บ้านโนนอุดม ๕ จดุ บ้านไฮ่ ๒ จดุ ขอใหผู้้รบัผิดชอบออกไปดำเนินการด้วย  
ขอบคุณครับ   

นายสุรชยั  พุทธรรม          สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเกีย่วกับไฟฟ้าครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ชี้แจง ครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตร ี ทุกท่าน ในภาพรวมเกีย่วกับการซ่อมไฟฟ้าบรกิารทีห่ลายๆ หมูบ่้านได้แจ้ง

แล้ว ซ่ึงผมได้แจง้ผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้านแล้วว่าช่วงนี้รอวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อม ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์แล้วจะแจ้งช่างออกซ่อมต่อไป ส่วนฝาปิดท่อ
ระบายน้ำ คสล. บ้านนาบ่อ และบ้านไฮ่  กองช่างได้เริ่มดำเนินการหล่อฝาปดิ
แล้ว  เสรจ็แล้วจะได้นำไปปิดท่อระบายน้ำทีช่ำรดุต่อไป ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม          ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  สมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะสอบถามคณะผู้บรหิาร 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านประสพ  นาเชียงใต้  ครบั 

 



๑๓ 

 

๗.๒  ถนนสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบชำรดุ  และน้ำท่วมขัง
ถนนสายบ้านนางมะลิไปวัดป่าดอนตูม บ้านผักตบ หมู่ที ่๑๖ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  เจ้าหน้าที ่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทีเ่คารพทุกท่าน  ผม นายประสพ นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

ขอแจง้ปัญหาบ้านผักตบ หมู่ที ่๗ ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ดิน
หลวม ทำใหถ้นนทรดุ อยากใหช้่างสำรวจออกแบบดำเนนิการใหช้าวบ้านด้วย 
ถ้าปล่อยไว้นานกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไป-มา และทำใหร้ถยนต์
โดนกระแทกเสียหาย และเรื่องทีส่องปัญหาบ้านผักตบ หมูท่ี ่ ๑๖ ถนน
ระหว่างบ้านนางมะลิไปวัดป่าดอนตูม แก้ไขปัญหาไม่ได้เกือบสองปีแล้ว จะมี
ลักษณะเป็นมุมแหลมและเป็นพ้ืนทีสู่ง น้ำไม่ไหลทำใหเ้กิดน้ำขังเป็นสัปดาห์ 
อยากให้ช่างออกสำรวจแต่ถ้าไปช่วงนี้อาจจะไม่เหน็ปัญหาเพราะนำ้ยังไม่มา  
ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม          บรเิวณนั้นน่าจะไม่มีท่อระบายน้ำ ช่วงแรกทีท่ำถนน คสล. แล้วไม่ได้ใส่ท่อ 
ประธานสภาเทศบาล จงึทำให้เกิดปัญหา  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ตามทีท่่านประสพได้แจ้งในเรื่องน้ำท่วมขังถนนผมเหน็ตลอด เพราะเราไปเอา

ปลายสายในการทำร่องระบายน้ำ ทำใหน้้ำท่วมขังช่วงหน้าบ้านนายทรัพย์ทวี 
สุขสรอ้ย  คงต้องสำรวจและสังเกตการณ์ในช่วงทีฝ่นตกเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป ฝากกองช่างด้วย และถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เมื่อวาน
ชาวบ้านก็สอบถามผมเหมือนกัน ผมได้ตอบชาวบ้านไปว่าจะใหผู้้รบัเหมามา
ดำเนินการ ฝากกองช่างทำหนังสือแจง้ผู้รบัเหมาด้วยเพราะทราบว่าถนนเส้น
นี้จะหมดสัญญาภายในเดือนนี้ และเมือ่วานมีพ่ีน้องบ้านไฮ่บ้านดงเชียงเครือ
ได้แจง้ผมทางไลน์ว่าถนนเส้นสวนนายชัยณรงค์ไปท่าน้ำประปาไม่มีการวาง
ท่อระบายน้ำ บังเอิญว่าฝนตกทำใหเ้หน็ว่ามีน้ำท่วม ซ่ึงผู้รบัเหมาเพ่ิงทำได้
เลนเดียว ผมได้แจง้ ผอ.กองช่าง ออกไปดูแล้วเพ่ือใหผู้้รบัเหมาแก้ไขบางส่วน 
เพราะถ้าไม่มีการวางท่อจะมีปัญหาน้ำท่วมถนนตรงมุมแยก นำเรยีนว่าคณะ
ผู้บรหิารหรอืกองช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ รบัทราบปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนได้แจ้ง
หรอืปรกึษาหารอืแล้วก็พยายามหาแนวทางแก้ไข นำเรียนทีป่ระชุมได้รับ
ทราบ  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ตอนทีส่ำรวจครั้งแรกบางครั้งไม่คิดว่าน้ำจะมาก 
ประธานสภาเทศบาล หรอืปิดกัน้ทางน้ำ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรอเทศบาลอย่างเดียว ชาวบ้านก็ต้องให้

ความรว่มมือด้วย ยกตัวอย่างกรณีบ้านงิว้มีการถมที่ทำใหน้้ำไม่ไหลก็บอกว่า
ทำไม ส.ท. ไม่ดูบ้าง ไม่มาขุดบ้าง ซ่ึงปกติแล้วก่อนที่จะถมทีน่่าจะทำท่อ
ระบายน้ำไว้เพราะเป็นทีข่องตัวเองอยู่แล้ว จึงเป็นปัญหาที่เทศบาลต้องแก้ไข
ทุกอย่าง เรื่องไฟไหม้เช่นกัน ชาวบ้านจะยืนดูไม่ยอมดับไฟช่วยกันปล่อยให้
เจา้หน้าทีดั่บไฟฝ่ายเดียวแทนทีจ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือ เหน็ใจเจ้าหน้าที่
ครบั กรณีบ้านนาแยงพูดว่า ถ้าไม่อยากดับก็กลับไปเลย จรงิๆ แล้วควรจะ



๑๔ 

 

ช่วยกัน เทศบาลออกไปช่วยท่านแล้วท่านก็ต้องช่วยกันด้วย ซ่ึงวันนั้นรถน้ำ
เทศบาลมีปัญหาฉีดน้ำไม่ออก จงึฝากแจ้งชาวบ้านด้วยว่าปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 
ทีพ่อจะช่วยได้ก็ใหช้่วยๆ กัน ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ สมาชิกท่านใด
จะสอบถามคณะผู้บรหิารอีกไหม  เชิญท่านคำพันธ์  แก้วคำแสน  ครบั 

๗.๓  น้ำท่วมถนนบรเิวณทางเข้าวัดโนนฤาษี บ้านโนนอุดม หมู่ที ่๑๔ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนทา่นประธาน  ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ขอแจ้งเรื่องน้ำท่วมทางเข้าวัดโนนฤาษีด้านทิศเหนือ

สาเหตุมาจากร่องระบายน้ำอุดตัน เมือ่วานฝนตกแรงมากชาวบ้านทีจ่ะไปวดั
ต้องลุยน้ำเข้าไปหรือต้องไปเข้าด้านหลัง นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณเทศบาล 
คณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิก และผู้ทีเ่กีย่วข้องทุกท่าน ทีไ่ด้อนุมัติงบประมาณ 
เมือ่มีร่องระบายน้ำรู้สึกว่าหมู่บ้านสะอาดขึน้ ถนนหนทางสะอาดสะอ้าน  ขอ 
ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม กองช่างไม่ทราบว่าได้ดำเนินการแล้วหรอือย่างไร  เชิญหวัหน้าฝ่ายฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมงคล  สาขามุละ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครบั กองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการเรยีบร้อยแล้ว ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้ง

จะมีการซ่อมท่อหนองน้ำคำ และจุดทีท่่านสมาชิกแจ้งด้วย รอผู้รบัเหมาเข้า
ดำเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ท่านคำพันธ์คงเข้าใจแล้ว  อีกเรื่องผมรบกวนท่านวิลัยวรรณช่วยถ่ายรปูช่วงที ่ 
ประธานสภาเทศบาล ฝนตกจากหน้าบ้านนายชัยสิทธิ์ทีน่้ำท่วม เพราะผมจะใช้ประกอบยื่นเรื่องผ่าน

เทศบาลส่งเรื่องใหท้างหลวงชนบทดำเนินการ สมาชิกท่านใดจะสอบถามครับ  
เชิญท่านสำเรงิ  สัตถาผล  ครับ 

๗.๔  ท่อระบายน้ำอุดตนั บ้านนาบ่อ หมู่ที ่๖  

นายสำเรงิ  สัตถาผล   เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทีเ่คารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างสูง  ขอแจง้เรื่องน้ำท่วมถนนบ้านนาบ่อจากหน้าบ้าน ผอ.ปรดีา เจริญชัย 

น้ำท่วมขัง เอ่อล้นไหลผ่านถนน สาเหตุมาจากการวางท่อจากหน้าบ้าน ผอ.
ปรดีา ท่อระบายน้ำอุดตัน ยาวประมาณ ๒๐ เมตร อยากใหก้องช่างออก
สำรวจจะแก้ไขอย่างไรในการทีว่างท่อระยะยาวแล้วทำใหท่้ออุดตัน  และอีก
ประเด็นทีเ่ป็นปัญหาเรื่องร่องระบายน้ำจากนานายวีระพงษ์ ซ่ึงเดิมเป็นรอ่ง
น้ำผ่าครึ่ง เจา้ของต้องการถมทีจ่ึงของบประมาณในการวางท่อระบายน้ำแบบ
ท่อเต็มโดยนำท่ออีกครึ่งหนึ่งมาประกบความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ถ้าขาด
เหลืออยา่งไรขอเพ่ิมให้ถึงลำห้วยกุดผือ ถ้าไม่แก้ไขเมื่อมีการถมทีป่ัญหาจะอยู่
ทีน่านายประเวทเพราะน้ำระบายออกไม่ได้ ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ตามทีไ่ด้คุยกับท่านสำเรงิ จุดนานายวีรพงษ์ เดิมมีรอ่งระบายน้ำทีข่องบแบบ 
ประธานสภาเทศบาล ท่อผ่าครึ่ง ต่อมาขอเปลี่ยนเป็นแบบท่อเต็มยาวประมาณสามรอ้ยเมตร ปัญหา

หลักขึน้อยู่กับเจ้าของที่ใหค้วามรว่มมือมากน้อยเพียงใด บางครั้งใจดีก็เปิด ใจ



๑๕ 

 

ไม่ดีก็ปิด ซ่ึงท่อระบายตรงนี้มีมานานแล้วต้ังแต่ผมยังเป็นเด็ก คงต้องได้ลง
พ้ืนที่ออกไปดูด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรหิาร กองช่าง และกรณีท่อตันหน้า
บ้าน ผอ.ปรดีา มีท่อทางเข้าบ้านทีน่้ำไหลไม่สะดวก และหน้าบ้านพ่ีสาว ผอ.
ปรดีา ทีมี่ท่อลอดถนนระยะยาวทำให้เกิดอุดตันได้ แล้วทำไมนำ้ต้องไปขังอยู่
ทีร่า้นขายก๋วยเต๋ียวเพราะท่อสูงกว่าระดับน้ำ ปัญหาก็อยู่ตรงนี้ครบั คงจะต้อง
ช่วยกันแก้ปัญหาทุกฝ่าย  เชิญท่านปัญญา  โมราราช  ครับ 

๗.๕  น้ำเสียไหลผ่านถนน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๑๑ 

นายปัญญา  โมราราช   กราบเรียนทา่นประธานทีเ่คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ทีเ่ข้ารว่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ผม นายปัญญา โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอ

นำเรยีนเกีย่วกับน้ำเสียไหลผ่านถนนตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากบ้านนายสุวิทย์ 
ถึงบ้านนายพงษ์พันธ์ กัญญาคำ หรอืจากหน้าโรงเรยีนถึงหาดสวนหนิ ซ่ึงเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วด้วย และมีนักท่องเทีย่วเดินทางเข้า-ออกคงดูไม่ดี สาเหตุมา
จากไม่มีท่อระบายน้ำ ถ้ามีคงจะสะอาดและดูดีขึน้ ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม การแก้ปัญหาอาจจะยากเพราะมีขยะมูลฝอยต่างๆ ไหลไปรวมกันด้วย หรอื 
ประธานสภาเทศบาล จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี หลายๆ โครงการทีห่ลายๆ ท่านมีปัญหา ในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีการจัดทำ

เทศบัญญัติฯ ฝากทุกท่านได้เสนอไว้ในแผนฯ ซ่ึงผมไม่แน่ใจว่าได้บรรจุแล้ว 
หรอืไม่ เพราะอย่างน้อยๆ ต้องอยู่ในแผนฯ นำเรยีนให้ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติได้เข้าใจและรบัทราบด้วย  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั การประชาคมเป็นเรื่องทีส่ำคัญต่อชุมชน  บางครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล เรามองไม่เห็นหรือไม่คิดว่าจะมีปัญหาจึงไม่ได้นำเข้าแผนฯ ถ้ามีในแผนฯ แล้ว

ท่านผู้บรหิารคงจะได้ตรวจสอบ และพิจารณาบรรจใุนเทศบัญญัติฯ ต่อไป  
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั เชิญท่านนายกฯ  ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ผมในนามคณะผู้บรหิารต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองทุกกอง 

ทีเ่ข้ารว่มประชุมในวันนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการแก้ไขคำชี้แจงเสริม
ผิวทางแอสฟัลท์ติกเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทัง้ ๓ โครงการ และหลายๆ เรื่องที่
ได้พูดคุยกันทีห่ว่งใยพ่ีน้องประชาชนทุกหมูบ่้าน ซ่ึงการทำงานต้องบูรณาการ
รว่มกันตำบลเราคงจะไม่มีปัญหาในโอกาสต่อไป ซ่ึงผมได้รับการประสานจาก
สำนักงบประมาณอย่างไม่เป็นทางการตามทีเ่ทศบาลได้เสนอโครงการเพ่ือขอ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๓ - ๑๔ โครงการ ได้งบประมาณ ๕ โครงการ คือ 
ถนนเส้นดอนยานาง - หนองหญ้าป้อง, ถนนหลังเมรบุ้านหนองท่ม – ห้วย 
กุดค้า, ถนนโคกศาลา – บ้านเจรญิสุข และถนนบ้านโคกศาลา และไฟส่อง
สว่างจากแสงอาทิตย์เส้นทางไปแหล่งท่องเทีย่ว ๒ โครงการ ขอแจง้ให้ทุก
ท่านได้รบัทราบ ส่วนอ่ืนๆ ถ้ามีปัญหาอะไรทีอ่ยากใหเ้ทศบาลได้ไปบรกิาร



๑๖ 

 

หรอืมีอะไรทีพ่อจะทำได้คงจะได้แก้ไขปัญหารว่มกัน ฝากอีกเรื่องเกีย่วกับงาน
กิจกรรมหรืองานรฐัพิธีต่างๆ ขอให้พวกเราได้ไปรว่มด้วย ผมเข้ามาประมาณ
สองปีไม่เคยขาดงานรฐัพิธี อยากให้พวกเราได้เหน็ความสำคัญกับตัวเองและ
องค์กรได้ไปรว่มพิธีกับทางอำเภอหรอืทางจังหวัดด้วย ขอบคุณครบั   

นายสุรชัย  พุทธรรม ในเรื่องการร่วมงานรฐัพิธีต่างๆ  ขอใหทุ้กท่านได้เข้ารว่มกิจกรรมด้วย  และ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการต่างๆ ทีเ่ชิญรว่มเปิดงาน ขอฝากทุกท่านไว้ด้วย  วันนี้ สภาฯ ได้

ประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ 
๗ ครบทุกวาระแล้ว  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการประชุมลุล่วงไปด้วยดี ผมขอปดิการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)    ธัญพร  เหลือหลายาย    ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

             นักจดัการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานชิย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานชิย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)     วิลัยวรรณ  ทัศมีมี      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      ปัญญา  โมราราช     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

                 - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  
        ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมือ่วันที ่ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖   ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล    
        สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมือ่วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๖   ประธานสภาฯ  จึงลง 
        ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรมธรรผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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